

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
เทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 4. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน 5. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. เป็นนักเรียนในโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ หรือ 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 6. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน 7. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	80
การกำหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 	20

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
การกำหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)		3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนในวิชาเคมีและชีววิทยาไม่ต่ำกว่า 2.50 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี โดยเพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตรเพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง 6. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 7. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	
คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)*	รับ	1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านคหกรรมศาสตร์ระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 5. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน 6. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	รับ	1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. เป็นนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี อยุธยา นครปฐม หรือ 3. ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 6. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน 7. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	10

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ตรัง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. เป็นนักเรียนในเขตภาคใต้ หรือ 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 6. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน 7. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	20
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ลำปาง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. เป็นนักเรียนในเขตภาคเหนือ หรือ 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.10 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 6. คะแนน GAT (2) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน 7. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	20
การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่บริการ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการที่กำหนดมีทั้งหมด 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1. สุพรรณบุรี 2. อ่างทอง 3. สิงห์บุรี 4. อุทัยธานี 5. กาญจนบุรี 6. ชัยนาท 2. เป็นโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ MOU 3. มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการเข้าแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง (สำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร) 	20

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์นครนายก)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่บริการ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการที่กำหนดมีทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1. นครนายก 2. ปราจีนบุรี 3. ฉะเชิงเทรา 4. สระแก้ว 5. ชลบุรี เป็นโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ MOU มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง (สำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร) 	20
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ลำปาง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่บริการ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการที่กำหนดมีทั้งหมด 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ลำปาง 8. ลำพูน 9. ตาก เป็นโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ MOU มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง (สำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร) 	20
การจัดการงานบริการ (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 40% กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น 	25

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10% และ PAT วิชา 76 ค่าน้ำหนัก 30% กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น 	20
การท่องเที่ยว (ศูนย์ตรัง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 40% กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น 	20
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 	10

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) (ต่อ)		<p>จังหวัดลำปาง, จังหวัดลำพูน, จังหวัดตาก, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 ความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย หรือการเย็บปักถักร้อย เป็นต้น</p> <p>3.2 ความสามารถพิเศษในทางดนตรี ได้แก่ ได้รับรางวัลการอ่านทำนองเสนาะ การประกวดร้องเพลง หรือการประกวดนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น</p> <p>3.3 ความสามารถพิเศษในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ได้รับรางวัลในด้านการวาดภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น</p> <p>3.4 ความสามารถโดดเด่นทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ได้แก่ การเล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล บัลเล่ย์ เซียร์ลีดเดอร์ การชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลง</p> <p>3.5 ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งความสามารถทางการฟัง พูด อ่านและเขียน ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาในประเทศสมาชิก ASEAN</p> <p>3.6 ความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา ได้แก่ การเป็นตัวแทนสถานศึกษาเพื่อแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนและระดับท้องถิ่น</p> <p>3.7 ความสามารถโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ผลงานเชิงประจักษ์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี</p> <p>4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>4.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 40%</p> <p>4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50</p>	

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) (ต่อ)		<p>5. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น</p> <p>6. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>6.1 ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร</p> <p>6.2 ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร</p> <p>6.3 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง</p> <p>6.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>6.5 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร</p> <p>6.6 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรควิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน</p>	
ธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน)	รับ	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <p>2. สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 40%</p> <p>2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น</p> <p>4. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>4.1 ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร</p> <p>4.2 ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร</p> <p>4.3 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง</p>	90

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน) (ต่อ)		<p>4.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>4.5 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร</p> <p>4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรควิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน</p>	
เลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <p>2. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ GAT 85 ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น</p> <p>4. <u>คุณสมบัติเฉพาะ</u></p> <p>4.1 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง BMI 20-25</p> <p>4.2 มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร</p> <p>4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา</p> <p>4.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ</p>	30
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ</p> <p>2. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p>	40

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)		2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ GAT 85 ค่าน้ำหนัก 30% 2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องฝึกปฏิบัติงานระหว่างการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 กับ 7-Eleven ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงาน	
การบริการลูกค้า (กรุงเทพมหานคร)	รับ	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรคำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ GAT 85 ค่าน้ำหนัก 30% 2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น	40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร)	รับ	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559	30

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)		<p>3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>3.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ GAT 85 คำน้ำหนัก 30%</p> <p>3.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00</p> <p>4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เป็นต้น</p>	

หมายเหตุ * มีนักศึกษาพิเศษเรียนร่วม